



Flash by EIC

19 ตุลาคม 2017

ส่งออกไทย เดือน ก.ย. โตแรงต่อเนื่องที่ 12.2% และมีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์

Key point

- มูลค่าการส่งออกไทยเดือน ก.ย. ขยายตัว 12.2%YOY โดยเติบโตดีในเกือบทุกกลุ่มสินค้าและตลาดส่งออกสำคัญ โดยเฉพาะทองคำ ซึ่งขยายตัวสูงถึง 243%YOY ทั้งนี้ การส่งออกจะเติบโตที่ 7.9%YOY หากไม่รวมทองคำ นำโดยการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน อาทิ น้ำมันสำเร็จรูป ยางพาราและผลิตภัณฑ์ ที่เติบโต 53%YOY และ 42%YOY ตามลำดับ ด้านการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหลัก เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เพิ่มขึ้นกว่า 9%YOY ตามความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมที่ขยายตัวตามเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ การส่งออกรวมใน 9 เดือนแรกของปีเติบโตกว่า 9.3%YOY
- มูลค่าการนำเข้าเติบโตต่อเนื่องที่ 9.7%YOY จากการนำเข้าสินค้าในกลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ที่เติบโตกว่า 18.8%YOY ตามแนวโน้มการส่งออกที่เพิ่มขึ้นในสินค้ากลุ่มดังกล่าว นอกจากนี้ สินค้าทุน (ไม่รวมเครื่องบินและเรือ) พื้นตัวต่อเนื่องที่ 3.8%YOY สะท้อนแนวโน้มการลงทุนในประเทศที่เริ่มฟื้นตัว ทั้งนี้ การนำเข้ารวมใน 9 เดือนแรกของปีเติบโตกว่า 14.8%YOY

Implication

- อีไอซีคาดมูลค่าการส่งออกทั้งปี 2017 และ 2018 จะขยายตัวที่ 7.0% และ 3.3% ตามลำดับ โดยภาคการส่งออกในปี 2018 อาจถูกกดดันจากราคาน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับต่ำและราคาสินค้าโภคภัณฑ์บางประเภทที่มีแนวโน้มหดตัว อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจคู่ค้าหลักทั้ง สหรัฐฯ ยูโรโซน ญี่ปุ่น และจีน ที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องถึงปี 2018 จะช่วยเสริมความเชื่อมั่นด้านการค้า การลงทุน และส่งผลต่อเนื่องถึงความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมหลักจากไทยให้เติบโตได้ต่อ ทั้งนี้ การส่งออกอาจเติบโตได้มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ หากภาคอุตสาหกรรมและการค้าโลกยังคงขยายตัวได้ดีเกินคาดอย่างต่อเนื่อง
- อีไอซีคาดว่ามูลค่าการนำเข้าทั้งปี 2017 และ 2018 จะขยายตัวที่ 13.0%YOY และ 7.0% ตามลำดับ ทั้งนี้ การนำเข้าในปี 2018 จะเติบโตตามความต้องการสินค้าวัตถุดิบและสินค้าทุน ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวตามการลงทุนในประเทศที่คาดว่าจะฟื้นตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การนำเข้าสินค้าเชื้อเพลิงอาจถูกกดดันจากราคาน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับต่ำ

โดย : พิมพ์นิภา บัวแสง (pimnipa.boosang@scb.co.th)
Economic Intelligence Center (EIC)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
EIC Online: www.sceic.com